

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SVOA – ตลาดแบบนี้ ตีหัวเข้าบ้าน ก็ได้นะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... จะว่าไป ก็เป็นเรื่องธรรมดาของตลาดหุ้นบ้านเราอยู่แล้วแหละนะ

เวลาที่ตลาดซึ่มๆ เหนงๆ ไม่ขึ้นไม่ลง หรือแม้แต่ว่าเวลาที่ลงก็เออะ หุ้นที่มักจะได้รับคานิยม ในการเก็งกำไร ก็มักจะเป็นหุ้นเล็กๆ ไปจนถึงหุ้นกลางๆ... จะเรียกว่า หุ้นซิ่ง หุ้นช่าส หุ้นหือหวา หุ้นปั่น อะไรก็ตามใจเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าใจกันไว้ก่อน และต้องยอมรับธรรมชาติของหุ้น และใครจะเล่น ก็ต้องรู้ด้วยว่า ความเสี่ยง มักจะมีสูง ความผันผวน ก็มักจะมีสูง การเล่น ก็อาจจะไม่นาน บางตัวเล่นเปิดแรงๆ แล้วขายทิ้งก่อนเลยก็มี บางตัววันวานมาตี วันนั้นก็ทิ้งเอาตี้อๆ... บางครั้ง ก็เล่นเอาคนที่ซื้อข้ามวัน ถึงกับงไปเลยเหมือนกัน แล้วก็อย่างที่เคยกล่าว บางตัวสัญญาณวันวานไม่มีแววเอาเสียเลย แต่วันนี้ กลับขึ้นได้อย่างดี อย่างแรง จนน่าโล่ สิ่งสุดท้ายที่ทุกคนควรจะต้องเข้าใจ และระวังไว้ด้วยเหมือนกันว่า ตลาดแบบนี้ เล่นหุ้นแบบนี้ ถ้ารู้ว่า เขาจะเล่นแบบ “ตีหัวเข้าบ้าน” กันทั้งนั้นแหละ ดังนั้น ถ้ามีข้อนี้ไว้ในใจก่อนแล้ว การกำหนดแผนการเล่น จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำไว้ให้ใคร่ครุคและรัดกุม... สิ่งที่สำคัญ อีกอย่างหนึ่งคือ คิดจะเล่น คิดแผนไว้แล้ว ก็ต้องทำตามแผนที่คิดไว้ด้วย จะเล่นสั้นๆ จะขายตรงไหน ถ้ามาถึงราคาที่เราวางแผนไว้ อย่าอือเฮียละ อย่าอึกหนอย หรืออือกนิตเฮียละ... แต่ทั้งนี้ การกำหนดราคาขายของแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้ว แรงขายหนักๆ ในหุ้นตัวนั้นๆ ก็จะออกมาให้เห็นองในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายว่า ราคาไหน เป็นยังไง แผนการขายอาจจะไปตามหน้างานก็ได้... หุ้นแบบนี้ หน้างานสำคัญ ตีหัวเข้าบ้าน จึงเป็นกลยุทธ์ของนักเก็งกำไรหาเงินรายวัน

ดูตามเกม... จะว่าไป ก็จะแอบมองยาวๆ ไว้บ้างอยู่เหมือนกัน ซึ่งด้วยสัญญาณของเทคนิค

ในบางเครื่องมือ ให้หุ้นแบบนี้ได้ ใครจะเล่นสั้น เล่นรอบยาวหนอย ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วละครับ

แนวรับ : ... 4.14-4.04 **อย่าต่ำกว่า 4.00 จะอ่อนใจกว่า**

เป้าหมาย : ... 4.6-4.7 หรือ อาจจะลุ้นรอบได้ถึง 4.8-5.0

Price Chart...(SVOA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SVOA... จริงๆ แล้ว แนวรับที่ให้มานั้น อาจจะไม่เห็นในช่วงแรกๆ ของการซื้อขายก็ได้ อาจจะมีการเปิดเกิน 4.14 แล้ววิ่งเลยทันที ซึ่งนั้นก็ต้องมองว่าการเก็งกำไร ก็คงจะต้องเน้นเล่นตามน้ำ แล้วขายให้: แบบตีหัวเข้าบ้านอย่างที่ว่ามานั้นแหละ... และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ การขึ้นก่อนแรงๆ แล้วอ่อนตัวลงมาที่แนวรับนั้น ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องรับแล้วก็ได้นะครับ อันนี้สำหรับคนที่เล่นเร็วๆ นะ แต่ถ้าจะถือข้ามวัน หรือข้ามไปอีกวันแล้วค่อยมาดูอีกทีก็ได้ เรียกว่า ขึ้นก่อนอ่อนไม่รับ ขอลับมาดูอีกที เพราะการอ่อนตัวตามหลังจากการขึ้นแรง ถ้าต่ำกว่า 4.00 ด้วยแล้วนั้น จะดูว่าเสี่ยงสูงที่จะเจ็บตัวเอาได้... หุ้นเล่นยาก ไม่เล่นก็ได้นะ